

งานป้องกันปราบปราม



วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. พ.ต.อ. นิวัต ทศนเกษม ผกก.สภ.วังชิ้นฯพ.ต.ท.ลิปปราการ ทิศธรรม รอง ผกก.ป.สภ.วังชิ้นฯ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.ณัฐธัญ ท่วมแก้ว รอง สวป(ชส)สภ.วังชิ้น พร้อมชุด ชมส. ว.๔ ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนได้พบแกนนำกลุ่มร้องเรียนเงินกองทุนบ้านแม่ป่าก จำนวน ๘ คน นั่งพูดคุยกันอยู่จึงได้เข้าไปพบปะพูดคุยสอบถามปัญหา ทราบว่ากลุ่มแกนนำร้องเรียนเงินกองทุนบ้านแม่ป่าก จะชักชวนชาวบ้านไปพบนานอำเภอวังชิ้นในวันพรุ่งนี้ ๑๔ มี.ค.๖๗ เพื่อสอบถามความคืบหน้าของการร้องเรียน หากไม่คืบหน้าจะชักชวนชาวบ้านไปร้องที่สำนักราชมนตรี จึงได้พูดคุยกับแกนนำว่าการร้องเรียนนั้น มีขั้นตอนครบระยะเวลาอยู่ เมื่อร้องเรียนแล้ว ทางอำเภอมีการแต่งตั้งเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง และได้ประสานสอบถามกับหน่วยงานต่างๆอยู่ จึงต้องให้ระยะเวลากับศูนย์ดำรงธรรมด้วย หากมีการ กระทำผิดจริง ดำเนินคดีตาม กฎหมายอยู่แล้ว กลุ่มแกนนำรับทราบว่าจะรอตามคำแนะนำ...



๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.สีปกรารณ ทิศธรรม รอง ผกก.ป.สภ.วังชิ้นฯ สั่งการให้ ร.ต.อ.ณัฐธัญ ท่วมแก้ว รอง
 สวป.(ชส) สภ.วังชิ้นฯ พร้อมชุด ชมส.เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียงโครงการตำบลแม่ป่าก่เข้มแข็ง ร่วมสานพัฒนาชุมชน ร่วมกับอำเภอวังชิ้น พัฒนาการอำเภอวังชิ้น
 กรมที่ดิน ภาคส่วนต่างๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่ป่าก่ฯ เสร็จสิ้นเวลา ๑๔.๐๐



วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 17.30 น. ร.ต.อ.ภูเบศ ดนตรีรักษ์ รอง สวป.ฯ พร้อมพวก ได้ร่วมกันจับกุมตัว
 ผู้ต้องหา ราย 1 คน ชื่อหา เสพยาเสพติดประเภท 1(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ,เป็นผู้ขับขี่รถเสพ
 ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาตสถานที่เกิดเหตุ ด้านตรวจหาตรวจ ม.6 ต.วัง
 ชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่



วันนี้ 6 มี.ค. 2567 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ. นิวัต ทศนเกษม ผกก.สภ.วังจันทน์ฯพ.ต.ท.สิปปกราวณ ทิศธรรม รองผกก.ป.สภ.วังจันทน์ฯ ได้สั่งให้ ร.ต.อ.ณัฐธัญ ท่วมแก้ว รอง สวป(ชส)สภ.วังจันทน์ฯที่ผ่านการอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสรรพสิ่ง เพื่อการปฏิบัติจริง การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร จากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์มาแจกให้เกษตรกร ประชาชนที่สนใจการทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ศาลา SML บ้านวังจันทน์พัฒนา ต.วังจันทน์ อ.วังจันทน์ฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของ สตช.ตำรวจภูธร ภ.5 และ ภ.จว.แพร่